
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่10/๒๕๕8 

วันพุธที่ 24 มิถุนายน ๒๕๕8  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธกิารบด ี

 ————————— 
 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชมุ      ต าแหน่ง   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร  ยศราช    อธิการบด ีประธานกรรมการ 

2. อาจารย์กฤษฎา ภักด ี      รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและ 

ศิษย์เกา่สมัพันธ ์

3. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์  หงษ์วทิยากร   รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

4. อาจารย์รชฏ เชือ้วิโรจน ์     รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาบุคลากรและ 

กายภาพ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ  ศรีเก่ียวฝั้น   รองอธิการบดีฝา่ยการต่างประเทศ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาเครอืข่าย  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวนิ มะโนชัย    รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรพิร กิรติการกุล   รองอธิการบดีฝา่ยวิจัย 

9. อาจารยอ์ภิชาต ิสวนค ากอง     ผู้ช่วยอธิการบด ี

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ นักหลอ่    ผู้ช่วยอธิการบด ี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทองเลยีน บัวจูม   ผู้ช่วยอธิการบด ี

12. อาจารย์สดุเขต สกุลทอง     ผู้ช่วยอธิการบด ี

13. อาจารย ์ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบด ี

14. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ     ผู้ช่วยอธิการบด ี

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

16. รองศาสตราจารย์ศรนิทรญ์า  ภักด ี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

17. รองศาสตราจารย ์ดร.สทิธิสิน  บวรสมบัต ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรมเกษตร  

18. อาจารย์วลยัลดา ถาวรมงคลกิจ    อาจารย์ประจ าคณะพัฒนาการ 

ท่องเที่ยว 

แทนคณบดีคณะพัฒนาการทอ่งเที่ยว 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นราภรณ์ ขันธบุตร   รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

        แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์     

20. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ  จรรยาสภุาพ   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

21. อาจารย์ ดร.ปยิวรรณ สริปิระเสรฐิศิลป์   คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ า 

23. รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร    คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
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24. อาจารย์บรรจง สมบูรณชั์ย     คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

และการออกแบบสิง่แวดล้อม 

25. อาจารย์ ดร.วินยั โยธินศริกิุล     รองคณบดีฝา่ยบรหิาร  

        แทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ 

เทคโนโลย ี

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชีพอุดม    ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกยีรต ิ

27. อาจารย์ ดร.บุญศลิป์ จติตะประพนัธ์ ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 

28. รองศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่    ผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

29. อาจารย ์ดร.ธรรมพร ตนัตรา     รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิาร 

แทนผู้อ านวยการวทิยาลยั 

บรหิารศาสตร ์

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กาญจนวงศ ์   รองคณบดีฝา่ยบรหิารและยุทธศาสตร์ 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี    ผู้อ านวยการวทิยาลัยพลังงานทดแทน 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ    รองผู้อ านวยการฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แทนผู้อ านวยการส านักบริหารและ 

พัฒนาวิชาการ 

33 .นางอรณา  พิทยากรศิลป ์     ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอีย้งกุญชร   ประธานสภาคณาจารย ์

35. นางสาวณัฐฐินยี์ สินฉิม     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กชพร  ศิรโิภคากจิ   รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร   

        กรรมการและเลขานุการ 

37. นางปราณ ี พันธุ์วุฒ ิ ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ  

38. นางพัชรี ค ารินทร ์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกมลวรรณ เปรมเกษม     ที่ปรึกษาอธิการบด ี

2. นางจินดา จันท ี      ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

3. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

4. นายอดิศร สุวรรรณ      นิติกรช านาญการพเิศษ 

        แทนหัวหนา้งานวินยัและนิติการ 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

๑. นางธัญทิวา  เผา่ต๊ะใจ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลดัดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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3. นางสาวกริยิา  ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบนัทกึเสียง 

นายชัยรัตน์  จีรวัฒนสกลุ      นักบริหารงานอาคารสถานที ่
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   

๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 

       การชี้แจงงบประมาณ 
 

       ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเข้าชี้แจงงบประมาณต่อส านักงบประมาณในวันที่ 28 มิถุนายน 

2558 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นั้น ประธานที่ประชุมได้ให้ขอ้เสนอแนะในเรื่องดังกล่าวว่า ควรมีการ

สื่อสารผลการช้ีแจงงบประมาณดังกล่าวใหทุ้กหน่วยงานเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
        
       ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้กองแผนงานสรุปผลการชี้แจงงบประมาณดังกล่าวเสนอต่อ                        

ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารฯ เพื่อทราบ  
  

๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจง้เพื่อทราบ 
 

1.2.1 รับทราบสรุปประเด็นจากท่ีประชุมรองอธกิารบดแีละผูช้่วยอธกิารบด ี 

ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถนุายน 2558 
 

ตามที่คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 

6/2558 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ และมีมติให้น าเสนอคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี ้ 

1. ก าหนดวันชี้แจงงบประมาณ  

เนื่องจากได้ทราบว่าการชี้แจงงบประมาณ  2559 ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้                      

คาดว่าเป็นวันอังคารที่ 8 และวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายยุทธศาสตร์  

รองอธิการบดีทเีก่ียวข้องเตรียมการให้พร้อม รวมถงึให้เตรยีมในส่วนของอธิการบดีด้วย 
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 2. การประชุมสามญัที่ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทติย์ที่ 21  

    มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดนครพนม เรื่อง การเปดิ-ปิด ภาคการศึกษาตามกลุ่ม 

    ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 ในโอกาสที่อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ ช่วยอธิการบดี (อาจารย์            

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ได้เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558                                  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ช้ัน 5 อาคารสารสนเทศเพื่อ

การบรหิาร มหาวิทยาลัยนครพนม ได้พิจารณาเรื่อง การเปิด-ปิด ภาคการศึกษาตามกลุ่มประชาคมอาเซียน 

(AEC) ซึ่งได้มีการพิจารณาผลดี ผลเสียที่กระทบในหลายด้าน ได้มอบให้คณะกรรมการวิจัยสถาบันของ ทปอ.

ไปพิจารณาและในระหว่างนีไ้ด้ให้ทุกสถาบันสมาชิก ทปอ. ด าเนินการเปิด-ปิดภาคเรยีนในปีการศึกษา 2558 

ตามระบบอาเซียนก่อน ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) จะได้สรุปผลการประชุม

ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ต่อไป 
 

          ที่ประชุมรับทราบ และในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประชุมได้มอบให้รองอธิการบดี

ฝ่ายการต่างประเทศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกันหารือและ

วิเคราะห์ข้อมูล รวมถงึการตั้งคณะท างานเพื่อท าการวิจัยการเปิด – ปิดภาคเรยีนตามระบบอาเซียน ผลดีและ

ผลเสียที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ให้ละเอียด ใช้หลักการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้มีมติมอบหมายให้ผู้เก่ียวข้อง

ไปด าเนินการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ไปแล้ว จึงเห็นควรติดตามผล เสนอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และแจ้งไปที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตามล าดับ และสรุปผลเสนอ                    

ที่ประชุมรองฯ ในการประชุมคร้ังต่อไป ในวันจันทรท์ี่ 27 กรกฎาคม 2558 
 

3. การสร้างหอจดหมายเหตุของศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาครกิ  ณ อาคาร 

    สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

  อธิการบดีแจ้งว่า จะมีการสร้างหอจดหมายเหตุของศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก                                  

ณ อาคารสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะเป็นการรวมรวมประวัติ และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูล

ของศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก ส าหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ

เช่นกัน การด าเนินการจะเป็นลักษณะการรวมข้อมูลเกียรติประวัติที่เกี่ยว เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้                         

โดยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็น

ผู้รับผิดชอบหลัก และเชื่อมโยงการด าเนินงานร่วมกับส านักหอสมุด ส าหรับประวัติ หรือผลงานให้ของท่าน 

ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาครกิ อีกทางหนึ่ง ดังนั้น ให้ผูร้ับผดิชอบด าเนินการ และรายงานความกา้วหน้า 

  มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

(อาจารย์อภิชาติ สวนค ากอง) และผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการและรายงานให้ที่ประชุม                                                     

รองอธิการบดีและผู้ชว่ยอธิการบดีทราบในการประชุมคร้ังต่อไป ในวันจันทรท์ี่ 27 กรกฎาคม 2558 
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  4. การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 

2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

นั้น ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่พักให้กับคณะรัฐมนตรี

ดังกล่าว และก าหนดให้จัดสถานที่พักส าหรับคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาร่วมประชุม ณ สถานพักฟื้น และ

พักผ่อนกองทัพบก ลานนา (กรนีเลครีสอร์ท) จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้ 

อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร่วมแนะน าในการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม ในการประชุมครั้งนี ้

คือ 

1. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตรแ์ละรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช เป็นตัวแทน

มหาวิทยาลัยน าเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรี 

 2. มอบให้อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สิ่งแวดล้อม ร่วมแนะน าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ร่วมกับคณะผลิตกรรมการ

เกษตร และคุณสมบูรณ ์ระดม 

 3. มอบให้ส านักวิจัยฯ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง ศาสตร์แห่งล าไย ข้าวเหนียวฯ กข แม่โจ้  

และเมล็ดพันธุ์  

5. คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลยั 

      แม่โจ ้

 ได้หารอืนอกรอบกับบุคลากรกองการเจา้หนา้ที่ และผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ถงึปัญหา 

แบ่งเป็น 2 ส่วน คอื ในส่วนของคณะ และในส่วนที่อธิการบดีต้องพิจารณา 40 คน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

บุคลากรและกายภาพมีหน้าที่แก้ปัญหา ซึ่งอธิการบดีเคยเสนอแนะไปแล้ว ต้องพิจารณาในมิติขององคก์ร และ

เสนอมิติของคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรและ

ผู้บริหารสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเหตุผลให้อธิการบดีพจิารณา เรื่องนี ้มอบให้รองอธิการบดี 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพไปด าเนินการโดยเร็ว 

  6. โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ 

ที่ประชุมพิจารณารายงานที่เสนอที่ประชุมแล้ว เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ที่ประชุมจึงขอ

ถอนเรื่องและให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้ง โดยหารือกับรองอธิการบดีฝ่าย

บริหาร แล้วเสนอที่ประชุมรองอธิการดีและผู้ช่วยอธิการบดีครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

ทั้งนี้ ให้ถอนเรื่องดังกล่าวจากวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 

2558 ด้วย  

7. รายงานสถานะการเงินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

   สืบเนื่องจากมติที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ได้มอบให้ผู้อ านวยการกองคลัง จัดท ารายงานสถานะการเงินงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดีทุกครั้ง นั้น ในการนี ้

ผู้อ านวยการกองคลังได้สรุปสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 พอสรุปได้ ดังนี้  
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1. รายรับ รายจ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จาก 3  หน่วยงาน คอื ส านักงานอธิการบดี  

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 

 2.  การปรับงบประมาณรายงานปี 2558 

3.  รายงานเงินนอกงบประมาณคงเหลือ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

   ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 

  1. การบริหารจัดการด้านการเงิน ควรมีการจัดท ารายงานให้เป็นระบบ และอยู่บนพื้นฐาน

ของการบริหารจัดการที่ดี ข้อมูลที่มีความชัดเจน มีคุณภาพ ดังนั้น ควรแต่งตั้งคณะท างาน โดยใช้หลักการ

ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร (รองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กองคลัง และ

ผู้เกี่ยวข้อง (stake holder) คณะ/ส านัก เพื่อร่วมกันด าเนินงานให้เป็นระบบ และคณะท างานต้องสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุสถานะการเงินติดลบของหน่วยงานต่าง ๆ และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารได้รับทราบ 

รวมถึงการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ปัญหา และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการปรับงบประมาณต่าง ๆ ควรมี

แผนการป้องกันความเสี่ยง และวิเคราะห์แผนการเงินในอนาคต รวมถึงการกันเงินส าหรับการแก้ไขปัญหา

ความจ าเป็นเร่งด่วนในอนาคตด้วย 

2. ระบบการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ                                                  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ควรสื่อสารและร่วมกันหารือกับผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นโยบายและแผน ทั้ง 2 วิทยาเขต เพื่อให้เข้าใจระบบการเงิน แนวปฏิบัติที่ดี รวมถงึแผนฟื้นฟูมหาวิทยาลัยทั้ง 

2 วิทยาเขตให้ชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกดิปัญหาในอนาคต 

การควบคุมการเบิกจ่าย ต่อไปจะต้องไม่มีติดลบ มอบให้กองคลังไปตั้งคณะท างานโดยเร็ว

ที่สุด ในส่วนนี้ ฝากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

เครอืข่าย ไปดูแล ต้องหารือน าปัญหามาแก้ไขให้ถูกต้อง 

  มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองคลังแต่งตั้งคณะท างานตามข้อเสนอแนะที่ 1และ 2 และ

สรุปผลรายงานที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ชว่ยอธิการบดีทุกคร้ัง 
 

   8. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 254.5  ลา้นบาท 

   ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ ได้รายงานผลการด าเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พืน้ฐานพรอ้มครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557-2559 (254.5 ล้านบาท) ดังนี้  

   1. งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

       1.1  งานปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาฯ (เครื่องปรับอากาศ) งบประมาณ 47,626,410  

    บาท  

       1.2  งานติดตั้งสายล่อฟ้า งบประมาณ 2,130,300 บาท  

       1.3  งานติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในอาคาร งบประมาณ 4,614,180  

    บาท 

       1.4 งานปรับปรุงระบบเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ59,299,870 บาท 
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 2. งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

     2.1 งานปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตน้ าประปาของมหาวิทยาลัย  งบประมาณ   

               36,684,771 บาท 

       2.2 งานปรับปรุงและเพิม่ประสิทธภิาพระบบบ าบัดน้ าเสียของมหาวิทยาลยั งบประมาณ  

             26,677,563  บาท 

  2.3 งานปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท ์ งบประมาณ 16,788,190  บาท 

  2.4 งานปรับปรุงอาคารที่ท าการ เชน่ หอ้งประชุม อาคารส านักงานอธิการบด ีเป็นตน้  

        งบประมาณ  6,488,573  บาท 

  2.5 งานปรับปรุงถนน ทางเท้า ทางเดิน cover way  งบประมาณ 39,649,754  บาท    

  2.6 งานปรับปรุงรัว้ งบประมาณ 17,540,420 บาท 

   3. งานที่ต้องปรับ/แกไ้ขแบบรูปรายการ 

       3.1 งานปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท ์(ปรับแล้วอยู่ในเนื้องาน มีค่างานเพิ่ม) 

  3.2 งานปรับปรุงอาคารที่ท าการ 

  3.3 งานปรับปรุงถนน ทางเท้า 

       3.4 งานปรับปรุงรัว้ 

 4. งานที่อยู่ระหว่างการปรบัเปลี่ยนแบบรูปรายการ 

       4.1 งานปรับปรุงอาคารที่ท าการ 

       4.2 งานปรับปรุงถนน ทางเท้า 

       4.3 งานปรับปรุงรัว้ 

   5. งานเพิ่มท่ีเตรียมไว ้

        5.1 งานปรับปรุงหลงัคาอาคารศูนย์กีฬา โซนบี (หลงัคาคลุมดาดฟ้า) 

        5.2 งานถนนสายอื่น ๆ  

        5.3 อื่น ๆ ตามความจ าเป็น/ส าคัญ/เร่งด่วน 

   ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม 

   1. การท า Cover way ทั้ง 2 ฝั่งถนนซา้ยและขวานั้น ควรวิเคราะห์ให้ชัดเจน การใช้ประโยชน์

ว่าจะคุม้คา่หรอืไม่ การจัดท าเส้นทางจักรยาน ผู้เกี่ยวข้องต้องช่วยกันวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม เช่น การแบ่ง

ฝั่งถนนด้านซ้ายส าหรับทางเท้าและด้านขวา เป็นเส้นทางจักรยาน เป็นต้น ดังนั้น ควรหารือร่วมกับ

คณะกรรมการผังแม่บท เพื่อวิเคราะห์การจัดท าเส้นทางจักรยานให้ชัดเจน  

   ทั้งนี้  การท างานควรระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหา และไม่ให้เกิดความซับซ้อน โดยน า

ยุทธศาสตร ์และกายภาพของมหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้ง  

   2. ด้านงานต่างประเทศ มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ควรวิเคราะห์งานด้าน

ต่างประเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เรื่องการจัดที่พักส าหรับรับรองแขกต่างประเทศ  คอื 1. ห้องพักที่อยู่ใน

ความดูแล จ านวน 2 ห้อง ที่ไม่สามารถรองรับแขกได้ 2. อาคารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องด าเนินการปรับปรุง

แล้วเสร็จหรือยัง 3. บ้านพักอธิการบดี ต้องเร่งด าเนินการปรับปรุงให้ดี และยั่งยืน สามารถรับรองแขก
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ต่างประเทศได้ ต้องมีหลักการบริหารทรัพย์สิน จัดระบบการบริหารจัดการให้ชัดเจนเป็นระบบมีแม่บ้านดูแล

อย่างเหมาะสม และควรด าเนินงานเช่ือมโยงรว่มกับหอพัก ในการบรหิารจัดการระบบที่พักส าหรับนานาชาติได้  

   3. ควรเร่งด าเนินการออกแบบอนุสาวรีย์ รั้ว สนามวังซ้าย โดยเร็วที่สุด และให้น าหารือ

รว่มกับรองอธิการบดี และผู้ชว่ยอธิการบดีเพื่อรว่มกันพิจารณา 

   4. โครงการอุทยานเกษตรล้านนา 35 ไร่ ควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ และหาวิธีการ

ด าเนินการให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ การพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และ

มหาวิทยาลัยจัดงบปกติเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งด าเนินการ 

   งบประมาณ 255 ล้าน จะท าอย่างไรให้มีประโยชน์สูงสุด การตรวจงานจ้างมีทั้งหมด 18 

งวด ขณะนีม้าผ่านมาแล้ว 11 งวด สิน้สุดสัญญาวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 วัตถุประสงคท์ี่น าเสนอ คอื  

   1) ในการประชุมครั้งนี้  ที่น ามาแจ้งและให้ที่ ประชุมร่วมกันพิจารณาในเชิง

ยุทธศาสตรว์่า 1 ปี งานพัฒนาการปรับลด เกิดงานซ้ าซ้อนอย่างไร โดยน าเอานโยบายมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

(Green university) ในหลักการคิดในเชิงยุทธศาสตร ์ตามนโยบายดังกล่าว ต้องฝากคณะกรรมการ  ผังแม่บทฯ 

ช่วยพิจารณาว่ายังมีเวลาในการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวหรอืไม่ 

2) ที่ประชุมเสนอพิจารณาปรับปรุงห้องประทับรับรองทั้ง 2 ห้อง เนื่องจากห้อง                         

มีขนาดเล็ก ห้องประทับรับรอง โดยตามลักษณะกายภาพนั้น สามารถเพิ่มขนาดให้มีความกว้างขวางขึ้น

กวา่เดิมได้หรอืไม่ ดังนั้น ควรน าแบบมาพิจารณาร่วมกับผูเ้ก่ียวข้องว่าจะสามารถด าเนินการได้แคไ่หน อย่างไร 

และน ามาจัดล าดับความส าคัญ หากเป็นเรื่องที่ต้องท า และเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนก็ให้พจิารณาด าเนินการ  

3) เนื่องจากมหาวิทยาลัย ยังไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ที่มีโสตทัศนูปกรณ์                                                                  

ครบครัน และระบบเสียงที่มีมาตรฐานรองรับการประชุมระดับนานาชาติ จ านวนประมาณ 100 คน จึงเห็น

ควรวิเคราะห์วา่อาคารใด หรอืสถานที่ใดเหมาะสม 

มอบหมายให้ กองอาคารและสถานที่ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามข้อเสนอแนะใน                      

แต่ละส่วน 

2. ให้เพิ่มรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ

ตรวจจ้างงานโครงการ 255 ล้านบาท เพื่อท าหน้าที่เชื่อมโยง ประสานงานกับคณะกรรมการที่โครงสร้าง

พืน้ฐาน 255 ล้านบาทเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมกายภาพฯ คณะกรรมการจัดท าผังแม่บท และคณะกรรมการ 

Green University เป็นต้น 

3. ส ารวจพืน้ที่การปรับปรุงห้องประทับรับรอง ทั้ง 2 ห้อง และส ารวจพืน้ที่ส าหรับจัดท าห้อง

ประชุมขนาดใหญ่ตามข้อเสนอแนะ 

ทั้งนี้ ให้สรุปรายงานที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อทราบและเพื่อพิจารณา

รว่มกันต่อไปด้วย ในการประชุมคร้ังต่อไป วันจันทรท์ี่ 27 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 



 ๙ 

 

9. “ร่าง” นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2559 พร้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทนิการ  

    จัดท างบประมาณฯ 

เนื่องจากวาระดังกล่าวจะน าพิจารณาในวาระเชิงนโยบาย 5.2 ของคณะกรรมการบริหารฯ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 จึงน าข้อมูลรายละเอียดบันทึกในวาระดังกล่าว 
 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/๒๕๕8 

     เมื่อวันที่ 10 มิถนุายน ๒๕๕8  
 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพือ่พิจารณาทักท้วง 
 

3.1 พิจารณาทบทวนมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  

เรื่อง “ร่าง” ประกาศมหาวทิยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา 

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และมีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การเบิกจ่าย

คา่ตอบแทนดังกล่าวครอบคลุมถึงกรรมการที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สกอ. ควรปรับขอ้ความในข้อ (๕) 

ให้ชัดเจนมากขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติให้เพิ่มข้อความในข้อ (๕) ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หรือ

คณะกรรมการที่ผ่านการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรอง” แล้วให้ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด าเนินการปรับแก้ไข                                    

“ร่าง” ประกาศฯ ส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดี                    

ลงนามประกาศใช้ต่อไป  

  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการปรับปรุงประกาศฯ อีกครัง้หนึ่ง เมื่อคณะกรรมการประเมินฯ ได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จาก สกอ. ในจ านวนที่เพียงพอ  

 

 

 

 
 



 ๑๐ 

 

  ดังนั้น เพื่อให้ “ร่าง” ประกาศฯ มีความชัดเจนมากขึ้น และเนื่องจากการอบรมผู้ประเมิน 

ระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดขึ้น เป็นหลักสูตรที่ สกอ. ยังไม่ได้รับรองผู้ประเมินที่ผ่านการอบรม 

ดังนั้น  จึงเสนอขอพิจารณาทบทวนข้อความในข้อ (๕) ของ “รา่ง” ประกาศฯ เป็น “ข้อ (๕) ประธานกรรมการ

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการที่ผ่านการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรอืผ่านการ

อบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้เอง” 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ แต่เพื่อให้ความหมายในข้อความในข้อ 5 บรรทัดที่ 

2 ชัดเจนขึ้น จึงให้แก้ไขข้อความจาก “...  หรอืผ่านการอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง” เป็น “...หรือผ่านการ

อบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือมหาวิทยาลัยอื่นจัดขึ้นเอง” และให้ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ด าเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ แล้วเสนองานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ                                              

ถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่พิจารณา 
 

4.1 พิจารณาอนุมัติปรญิญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ ได้มี

มติมอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาให้

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ นั้น 
 

  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 

17 คน จ าแนกเป็น ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 15 คน ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปรญิญา จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 17 

คน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ 
 

4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
 

ตามที่คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 4 /2558  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

2558 ได้พิจารณาการขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 



 ๑๑ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามที่ เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยด้านวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบตามล าดับ  
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ ของ

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ ก่อนที่จะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยว่า เนื่องจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน (ประธานกรรมการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ) อยู่ระหว่าง

พักรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงท าให้ขาดข้อมูลการพิจารณาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย เปิดสอนตรงตามก าหนด ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการน าเรื่องหารือนายกสภาฯ พิจารณา

มอบหมายให้กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ท าหน้าที่แทน ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน 
 

ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อ านวยการส านักบริหารฯ                                                                              

น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

4.3 พิจารณามตคิณะกรรมการเงินรายได้ เรื่อง “รา่ง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงนิกองทุนสนบัสนุนงานวิชาการเป็นคา่ตรวจ 

แก้ไขบทความวิจัยภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมตีพมิพ์ในวารสารนานาชาติ 

ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 
 

ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า ได้เสนอ “รา่ง” ประกาศมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการเป็นค่าตรวจแก้ไขบทความวิจัย

ภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ในการประชุม                                    

คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้ 

1. เห็นชอบ “รา่ง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้แกไ้ขข้อความในข้อ 5 จาก ให้เบิกจ่ายจาก

เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็น  ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า 

และให้เสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาต่อไป 

2. ให้ใชป้ระกาศฯ ดังกล่าวเป็นเฉพาะของคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ไปกอ่น 

3. ให้ใช้เอกสาร ใบส าคัญรับเงิน หรือหลักฐานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมออนไลน์ และ

หลักฐานการโอนเงินคา่ธรรมเนียม เป็นหลักฐานการจา่ย 

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ                     

ตามมติคณะกรรมการเงินรายได้เรยีบรอ้ยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 

 

 

 
 



 ๑๒ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

2. เพื่อให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้กองคลังพิจารณา

ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนดังกล่าว เป็นอัตรากลางของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ในอัตราเดียวกัน 

4.4 พิจารณาแนวทางการด าเนนิโครงการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดแพร่ 
 

ตามที่คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ าได้รับหนังสือจากโครงการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยแพร่ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของคณะ จ านวน 2 ท่าน เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยตาม

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

เนื่องจากคณะเทคโนโลยีการประมงฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแพร ่

ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานราชการที่ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น จึงขอหารือแนวทางการด าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าว รวมถงึกรณีอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ควรจัดตั้งคณะท างานเพื่อวิเคราะห์และพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน       

มีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และหากเป็นงานในเชิงยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวในเบื้องต้นก่อน โดยอาจประสานขอข้อมูลจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา 

2. ให้ตีความหมายของยุทธศาสตรใ์นระดับภาคเหนือที่ก าหนดไว้คือจังหวัดใดบ้าง เพื่อจะได้

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานได้ถูกทิศทาง 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ นัดหารือ

รว่มกับ รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาเครอืข่าย และคณบดี

คณะเทคโนโลยีการประมงฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ โดยให้น าข้อเสนอแนะจาก                           

ที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา 
 

4.5 พิจารณาขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการสภาคณาจารย์ เรื่อง การดูแล 

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
 

  ตามที่คณะกรรมการสภาคณาจารย์  ในการประชุม ครั้งที่  4/2558 เมื่อวันที่  29 

พฤษภาคม 2558 ได้ร่วมกันพิจารณาจากกรณปีัญหาด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1. ปัญหาขยะตกค้างบริเวณระหว่างอาคารจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจาก

บรเิวณดังกล่าวมีถุงบรรจุขยะกองอยู่ตลอดเวลา 

 



 ๑๓ 

 

  2. ปัญหาเรื่องบุคคลภายนอกน าอาหารมาให้สุนัขบรเิวณภายในมหาวิทยาลัย เช่น สนามวัง

ซา้ย และบริเวณใกล้กองขยะระหว่างอาคารจุฬาภรณ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีเศษอาหารตกคา้งท าให้มีสุนัข

จรจัดเข้ามากินอาหารทุกวัน ซึ่งมีผลกระทบ คือ มีสุนัขเข้ามาอาศัยภายในมหาวิทยาลัยจ านวนมาก อาจเกิด

อันตรายต่อนักศึกษาและบุคลากรที่ออกก าลังกายในบรเิวณสนามวังซา้ย 

  3. ปัญหาขยะถุงพลาสติก บรเิวณสนามหญ้า ด้านหลังของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

  โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อ

ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และพิจารณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอพอสรุปได้ว่า ตามที่ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง

อาคารและสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรด าเนินการอย่างเรง่ด่วน รวมถึง

ต้องพิจารณาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ในระยะยาวด้วย โดยมีการรณรงค์และปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา

และบุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหา เช่น การแยกขยะ และทิ้งขยะให้ตรงจุด เป็นต้น 
  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่  และ                                                                   

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ น ากรณีปัญหาดังกล่าวและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เสนอ

คณะกรรมการวางผังแม่บทฯ และคณะกรรมการกายภาพมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการ

แก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป 
 

4.6 พิจารณาสรุปผลการหารอื เรื่อง การให้ความเห็นหรอืเสนอข้อความลงใน 

เครอืขา่ยสังคม 
 

 เพื่อให้การสื่อความเห็นหรือเสนอข้อความลงในเครือข่ายสังคมมิให้เกิดความเสียหายต่อ

ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและบุคคลอื่น หรือเกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  ดังนั้น 

จึงได้มีการประชุมหารือในเรื่องการให้ความเห็นหรือเสนอข้อความลงในเครือข่ายสังคม  เมื่อวันอังคารที่ 9 

มิถุนายน 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่า  ปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 

ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลบุคลากรภายในหน่วยงานของตน โดยมิควร

ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาลุกลาม ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลให้เป็นหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

บุคลากรและกายภาพ และกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล และหากเป็นปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายสังคม                        

ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะต้องรีบรายงานให้อธิการบดี

ทราบ ในส่วนของผู้บริหารนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารควรสรุปเรื่องเข้าที่ประชุมรองอธิการบดี 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ ต่อไป  
 

 ทั้งนี้ การดูแลปกครองในหน่วยงานราชการจะต้องใช้หลักรัฐศาสตรม์าก่อน กล่าวคือ ต้องมี

การพูดคุยหาทางออกก่อน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงค่อยใช้หลักนิติศาสตร์ คือ การด าเนินการ                                                  

ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ได้แก่ การด าเนินคดีทางศาล การด าเนินการในทางปกครอง (การสอบสวน

ข้อเท็จจรงิ/วินัย การพจิารณาความดีความชอบ ด าเนินการทางจรรยาบรรณ) 



 ๑๔ 

 

 โดยผู้บั งคับบัญชาจะต้องเน้นการท าหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล คือ คุณธรรม                            

นิติธรรม ความโปรง่ใสตรวจสอบได้ รับผิดรับชอบ การมีส่วนร่วม และความคุม้คา่  

 ส าหรับภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยนั้น เรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ การทุจริต และ

การละเมิดกฎระเบียบ โดยหลักการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรไีด้น ามาใช้นานแล้ว 
 

 ส าหรับบุคลากรที่มีความคับข้องใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น มีช่องทางในการ

ด าเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ การร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี การร้องเรียนผ่านทางสภาคณาจารย์                            

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย                                 

แม่โจ้ และยังมีหน่วยงานที่อยู่เหนือมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัย ศูนย์ด ารงธรรม ศาลปกครอง และ

คณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ ในการนี้ จึงได้เสนอแนวการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้ผู้อ านวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น                                            

ผู้ควบคุมดูแล ตรวจสอบการใชส้ื่อสังคมออนไลน์ 

2. ให้ผู้บั งคับบัญชาก ากับดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชา โดย เน้นการท าหน้าที่ภายใต้หลัก                                                     

ธรรมาภิบาล คอื คุณธรรม นิติธรรม ความโปรง่ใสตรวจสอบได้ รับผิดรับชอบ การมีส่วนร่วม และความคุม้ค่า 

3. กรณีบุคลากรในหน่วยงานมีความคับข้องใจหรอืไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้รอ้งเรยีนผ่าน

สายตรงอธิการบดี การร้องเรียนผ่านทางสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คณะกรรมการ

บริหารฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังมีหน่วยงานที่อยู่เหนือมหาวิทยาลัย คือ 

สภามหาวิทยาลัย ศูนย์ด ารงธรรม ศาลปกครอง และคณะกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์ 

4. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดยเครง่ครัด 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ในกรณีที่บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิดและส่งผลเสียต่อองค์กร จะต้องมี

มาตรการในการจัดการขัน้เด็ดขาด ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานต้องก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ใน

กรอบที่เหมาะสม มีการพิจารณา วินิจฉัย และตัดสินใจที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม คือ 

หลักการบรหิารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเครง่ครัด ควบคูก่ับการใช้หลักรัฐศาสตร ์คอื คุณธรรม 

ศีลธรรม ความดี และวัฒนธรรมอันดีงาม  

  2. ในเบื้องต้นได้มอบนโยบายการแกไ้ขปัญหาในเรื่องดังกลา่วให้กับรองอธิการบดีฝา่ยพัฒนา

บุคลากรฯ และงานวินัยและนิติการ ดังนั้น หากเกิดกรณีที่บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิดและส่งผล

เสียต่อองค์กร ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเรื่อง หากพบข้อบกพร่องหรือกระท าผิด ซึงขัดต่อ

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยจรงิ ให้ด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวปฏบิัติที่เสนอ และให้กองกลางแจ้งทุกหน่วยงาน

ทราบและถือปฏิบัติโดยเครง่ครัด 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย 
 

5.1 การด าเนนิงาน Green University Ranking 2015 
 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University Ranking 

ได้ด าเนินการรายงานข้อมูลเก่ียวกับตัวชีว้ัด GUR ตั้งแต่ปี 2013-2014  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ

ที่ 10 และ 11 ของประเทศ ในปี 2013 และ 2014 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในปี 2015 คณะท างานฯ ได้ส รุป

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดในปีที่ผ่านมา โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย

อื่น 

2. แนวทางการขับเคลื่อนผลการด าเนินงานในปี 2015 

3. แนวทางการร่วมมือกันขับเคลื่อนผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับกรรมการ

ส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานในปี 2015 
 

ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนคณะท างานฯ ได้รายงานต่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันทุกฝ่ายอย่างมีระบบ ก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็น

หนึ่งเดียว คือ การท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ และพิจารณาให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การก าหนด

เส้นทาง จุดจอดรถเพื่อรับ-ส่ง การซอ่มบ ารุง การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถงึคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ เป็นต้น  

  2. ระบบการขนส่งที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกัน ได้แก ่ 

2.1 รถขนส่งมวลชน จะมีวิธีการด าเนินการและบริหารจัดการอย่างไร จะ

ด าเนินการเอง หรือให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาด าเนินการ ควรพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้

แนวทางที่ส่งผลเสียน้อยที่สุด 

2.2 ทางจักรยาน เป็นเรื่องที่ต้องเร่งด าเนินการ โดยพิจารณาว่าจะด าเนินการ

รว่มกับหน่วยงานใด สถานที่จอดรถที่เหมาะสม ปลอดภัย รวมถงึการซอ่มบ ารุง เป็นต้น  

2.3 ทางเดินเท้า และ Cover way ต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนและรอบคอบ 

  ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการทั้ง 3 ด้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                  

ต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานให้ชัดเจน สิ่งที่ต้องค านึงถึงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย คือ ความมี

ระเบียบวินัย ความสวยงาม และความปลอดภัย สนองต่อนโยบาย Go Eco การด าเนินการต้องผ่านระบบ                        

เน้นการมีส่วนร่วม ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ให้ครบทุกมิติแล้วเสนอ

ผ่านที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี กอ่นเสนอคณะกรรมการบริหารฯ หลังจากมีข้อสรุปแล้วต้อง

มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ รณรงค ์และสรา้งความเข้าใจให้บุคลากรได้รับทราบและเข้าใจไปในแนวเดียวกัน 
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  3. ส าหรับแหล่งงบประมาณในการด าเนินงานที่ต้องพิจารณา สามารถจ าแนกเป็น 4 ส่วน 

ได้แก่ ๑) งบประมาณการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 255 ล้านบาท                                

๒) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  3) เงินกองทุนต่าง ๆ และ 4) ขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 

  และอีกส่วนที่สามารถสนบัสนนุได ้คอื คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัย ซึ่งมีก าลัง

ในการสนับสนุนทั้งด้านก าลังเงิน และก าลังคน ต้องประสานหารือรว่มกับคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

     

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ พิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว  ประกอบด้วย อธิการบดีเป็น

ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน และให้มี

องคป์ระกอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่พลังงาน น้ า สถานที่ เป็นต้น โดยให้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

ไปประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี ้ให้รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิารฯ ทุกครัง้ 
 

5.2 พิจารณา “ร่าง” นโยบายการจัดท างบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2559 พร้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทนิการ

จัดท างบประมาณฯ 
 

 กองแผนงาน ได้เสนอ “รา่ง” นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 พร้อมหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินการจัดท างบประมาณ โดยมี

สาระส าคัญเสนอ ดังนี้ 

  ข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ  

1. ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการศึกษา โดยควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 

มีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทาง

การศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาทุกระดับ การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา เป็นต้น 

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี, การพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 

3. ควรจัดสรรสัดส่วนของทุนสะสมมหาวิทยาลัย 2% ไปยังกองทุนพัฒนาบุคลากร 1% และ

องทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 1%  

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าธรรมเนียม (ร้อยละ 34%) 

รายการ หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่ 

สมทบส่วนกลาง 34% 34% 

1. งบกลางมหาวิทยาลัย 

2. งบกลางเพื่อชดใช้ 

3. สมทบส านักงาอธิการบดี 

4. คา่สาธารณูปโภค 

5. กองทุนวิจัย 

6. กองทุนสะสมมหาวิทยาลัย 

4% 

3% 

10% 

10% 

1% 

5% 

4% 

3% 

10% 

10% 

1% 

3% 
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รายการ หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ใหม่ 

7. กองทุนพัฒนาบุคลากร 

8. กองทุนเพื่อการศึกษา 

1% 

 - 

2% 

1% 
 

 

2. แนวทางการจัดสรรค่าพัฒนานักศึกษา 

ข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ 

1. ปีงบประมาณ 2560 เห็นควรทบทวนการเก็บคา่พัฒนานักศึกษา 

2. ปีงบประมาณ 2559 ให้ประกันความเสี่ยงรอ้ยละ 20 

3. เสนอจัดสรรค่าพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายหลักหักค่าชดใช้ 200 บาท 

กลุ่มพัฒนานักศึกษา 60% : ด้านห้องสมุด 20% : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 %  

4. เสนอจัดสรรค่าพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก ในสัดส่วนบัณฑิตวิทยาลัย 

60% : ด้านห้องสมุด 20% : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20% 

3. แนวทางการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

มีแนวทางการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ์จ านวน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ นโยบายด้านวิชาการ ด้านการต่างประเทศ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ นโยบายด้านนักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 

3. ความเป็นเลิศด้านการวจิัยและนวัตกรรม  นโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม 

4. การบูรณาการความรูเ้พื่อเพิ่มสมรรถนะของชุมชน นโยบายด้านโครงการในพระองค ์

และด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

5. การด ารงศิลปวัฒนธรรม  สอดคล้องกับนโยบายด้านโครงการในพระองค์และ   

ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร และด้าน

ทรัพย์สินและการคลัง 
 

 ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 

มิถุนายน 2558 มีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

 1. การจัดสรรงบประมาณค่าพัฒนานักศึกษา ควรมีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณค่า

พัฒนานักศึกษาใหม่อีกครั้ง เช่น ควรมีการจัดสรรด้านค่าธรรมเนียมภาษาอั งกฤษให้ชัดเจน เป็นการพัฒนา

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นอาเซียนอย่างแท้จริง และมหาวิทยาลัยควรมีการขับเคลื่อน และให้

นักศึกษาเข้ามามีส่วนรว่มขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลยัไปสู่ Green University และกายภายให้

เป็นรูปธรรม ดังนั้น หากมีการปรับเพิ่มค่าพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ และคลัสเตอร์พัฒนานักศึกษา ควรศึกษารายละเอียด และวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจน หากมีการปรับ

เพิ่มต้องสามารถชี้แจงวัตถุประสงค์ในการปรับเพิ่มให้ชัดเจน และสามารถน าไปพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ได้

ก าหนดไว้ 
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 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะของชุมชน ให้เพิ่มผู้ช่วย

อธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) เป็นผู้รับผิดชอบอีก 1 ท่าน ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4                                     

อีก 1 ท่าน และให้รวมโครงการที่รองรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณ ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงรายบรรจุไว้ในประเด็นยุทธศาสตรด์้วย  

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เพิ่มนโยบายด้านระบบ

การจัดการเอกสารและการประชาสัมพันธ์องคก์ร 

 4. เนื่องจากเงินงบยุทธศาสตร์ ๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีโครงการรองรับ ดังนั้น รองอธิการบดี

ฝ่ายยุทธศาสตร ์ควรมีการสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) จัดท าโครงการให้มี

คุณภาพ และสนองยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย และเสนอให้อธิการบดีพจิารณาทุกโครงการ 

 5. การบริหารจัดการด้านการเงินต้องมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนให้ชัดเจน ครอบคลุม                                                       

ในทุก ๆ ด้าน และต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงทั้งมหาวิทยาลัย และต้องมีการป้องกันความเสี่ยงในคา่ใช้จ่าย

ที่ไม่ได้วางแผนไว้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

 6. เงินสมทบส านักงานอธิการบดี นั้น ควรทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานใน

ส านักงานอธิการบดี โดยให้ทุกหน่วยงานสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของตนอง เพื่อน ามาวิเคราะห์ว่า         

มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรหรอืไม่ และสรุปรายงานการใช้จา่ยเงินให้อธิการบดีทราบ 

7. การบรหิารหน่วยงานวิสาหกจิ ไม่ควรน าเงินงบประมาณแผ่นดินไปบรหิารจัดการ  
 

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ “ร่าง” นโยบายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมหลักเกณฑ์

และแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทนิการจัดท างบประมาณฯ ตามที่เสนอ  

2. เห็นชอบการปอ้งกันความเสี่ยงจากรับจริงต่ ากว่าประมาณการทุกประเภทรายรับ ดังนี้ 

 2.1 มหาวิทยาลัย รอ้ยละ 20 

 2.2 คณะ-ส านัก ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 

3. ให้น าเสนอ “ร่าง” นโยบายฯ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ

พัฒนามหาวิทยาลัย กอ่นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

4. มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ ายยุทธศาสตร์ และผู้อ านวยการกองแผนงาน                           

น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ หารือร่วมกับคณะกรรมการแผนและบริหาร

งบประมาณมหาวิทยาลัย พร้อมจัดท า “ร่าง” นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ รวมถึงการตั้ง

งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐-25๖๑ เสนอที่ประชุมรองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พิจารณาตามล าดับ ทั้งนี ้ให้รายงานเสนอในรูปของกราฟ เพื่อให้เกดิความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 



 ๑๙ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6.1  รายงานผลการปฏิบัติราชการของรองอธกิารบดฝี่ายพฒันาเครอืข่าย  

ณ อ าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย 
 

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีในการติดตาม

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานด้านการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน 1,226 ไร่ ของต าบล                         

บุญเรือง ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการส ารวจแนวทางด้วยการแผ้วถางแนวเขตเพื่อรังวัดพื้นที่ทั้ง 3,000 ไร ่

และปักหมุดพื้นที่ 1,226 ไร ่ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะได้ใช้ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 2-3 

เดือนที่ผ่านมา ได้มีการโยกย้ายนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอและที่ดินอ าเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการบาง

ต าแหน่ง ดังนั้น จึงได้เดินทางไปอ าเภอเชียงของ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เพื่อเข้าร่วมประชุมกับนายศักดิ์

ชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอ าเภอเชียงของ ซึ่งเดินทางมาเข้ารับต าแหน่งในช่วงเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา 

รวมทั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบุญเรือง ปลัดต าบล ปลัดอ าเภอ เจ้าพนักงานทะเบียนที่ดิน รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน เพื่อชี้แจงและรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ตลอดจนการสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาพืน้ที่สาธารณะต าบลบุญเรอืง 
 

นอกจากนี้  ยังได้ เน้นย้ าความพร้อมของทางอ าเภอเชียงของ ในการผลักดันให้แผน                          

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ าเภอเชียงของด้วย ทั้งนี ้

นายอ าเภอได้ให้ค ามั่นสัญญาว่า นโยบายของอ าเภอนั้นจะสานต่อแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ                         

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้ท ามาและจะด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ

ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลบุญเรือง ทั้งนี้ ทางอ าเภอได้มอบหมายให้ปลัดต าบลเป็นเจ้าของเรื่องในการด าเนินงาน

ด้านเอกสารและประสานงานทั้งในพื้นที่และหน่วยงาน หรอืผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องต่าง ๆ พร้อมทั้งก าชับเจ้าหน้าที่

ทุกฝ่ายให้เร่งด าเนินการ และรายงานให้ทางนายอ าเภอทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป ตามรายละเอียดที่เสนอต่อ              

ที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้น าเสนอสภาฯ เพื่อทราบความก้าวหน้าในการ

ด าเนินงานเท่านั้น ดังนั้น หากมีความชัดเจนในการด าเนินงาน เห็นควรให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา                       

ให้ความเห็นชอบในการด าเนินงาน 
 

6.2 รายงานความก้าวหนา้การจัดงานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

 ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 

ประจ าปี 2559 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ พอสรุปได้ว่า ได้มีการนัดประชุมหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ คณบดี

คณะสัตวศาสตร์ฯ ผู้อ านวยการส านักวิจัยฯ และผู้อ านวยการกองอาคารฯ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ก าหนดวัน

จัดงานเป็นระยะเวลา 9 วัน รวมถงึได้พจิารณาช่วงเวลาในการจัดงานที่เหมาะสม จ าแนกออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

 



 ๒๐ 

 

1) เดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งช่วงดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดให้จัดงานวัน

วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรม

และการจัดนิทรรศการส่วนใหญ่เป็นการจัดงานกลางแจ้ง แต่ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝนจึงอาจท าให้เกิด

ข้อจ ากัดในการจัดงานได้ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการสรุปรายรับ-รายจ่ายในการจัดงานซึ่งต้องด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน จึงคาดว่าอาจด าเนินการไม่ทัน 

 2) เดือนพฤษภาคม 2559 เป็นช่วงเวลาที่ดี ปริมาณฝนน้อย แต่จะอยู่ระหว่างในช่วงที่

นักศึกษามีการสอบ จงึอาจท าให้จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมงานไม่มากเท่าที่ควร       

 3) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า 

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ดีที่สุด ปรมิาณฝนน้อย และนักศึกษาสามารถเขา้ร่วมงานได้เป็นจ านวนมาก 

 ทั้งนี ้ภายหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเรียบรอ้ยแล้ว จะได้เร่งพิจารณาการ

ก าหนดช่วงเวลาในการจัดงานอีกครัง้หนึ่ง            

 การเตรยีมการในขัน้ตอนตอ่ไป 

 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานและกิจกรรมตา่ง ๆ  

 2. การก าหนดปฏิทนิการด าเนินงาน  

 3. การพิจารณาเรื่องงบประมาณการจัดงาน ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเห็นควรให้มีการ

จัดสรรเงินจากงบบริการวิชาการ จ านวน 4 ล้านเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน และจ านวนที่เหลืออีก 6 ล้าน

บาท ให้พิจารณาแหล่งงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การขอสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เป็นต้น 

 4. การพิจารณารูปแบบการจัดงานเห็นควรมอบหมายให้คณะผลิตกรรมการเกษตร และ

คณะสัตวศาสตร ์เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2558  ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 

นั้น เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันเกษตร ประจ าปี 2559 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ควรมอบหมายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เพื่อศึกษาข้อมูลมา

ประกอบการก าหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงานต่อไป 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ น าเสนอ “ร่าง” 

รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป (วันพุธที่ 8 

กรกฎาคม 2558) 

2. ให้คณะท างานฯ น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา 
 

 

 

 

 



 ๒๑ 

 

6.3 มติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 มิถุนายน 2558 
 

 ตามที่คณะกรรมการเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้                             

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการติดตามเร่งรัดการ

ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรการที่ส านักงบประมาณก าหนด                                        

จากการติดตามผลการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558                                                                

เมื่อเทียบกับมาตรการในไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2558) ในภาพรวมต่ ากว่าร้อยละ 1.67 งบลงทุนสูงกว่า

รอ้ยละ 2.21 และงบรายจ่ายประจ าต ากว่าร้อยละ 2.10 
 

 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ซึ่งหากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ส านักงบประมาณก าหนด มหาวิทยาลัย

อาจจะถูกปรับลดงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงอีกรอ้ยละ 3 ของงบด าเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้

เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมอีก 19.0879                         

ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากหน่วยงานใดไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 

26 มิถุนายน 2558 และไม่มีการขออนุมัติกันงบประมาณมายังกองคลัง ให้โอนงบประมาณดังกล่าวไปเป็น

คา่สาธารณูปโภคภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ต่อไป 
 

 ส าหรับผลการติดตามเร่งรัดงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-

2558 มีดังนี้ 

      รายการ/งบประมาณ       ผลการติดตาม 

1. ระบบระบายน้ าและก าจัดน้ าเสียฟารม์สัตว์   อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 14 

    งบประมาณ 79.6000 ล้านบาท    
 

2. รายการก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม 80 ปี พรอ้มครุภัณฑ์ ส่งงวดงานครบทุกงวด ยุติการติดตาม 

    งบประมาณ 119.7000 ล้านบาท 
 

 

 

 

3. รายการปรับปรุงระบบโครงสรา้งพืน้ฐานพรอ้มครุภัณฑ์ ส่งงานงวดที่ 14 และกองแผนงาน 

    งบประมาณ 254.5000 ล้านบาท   อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดส่งหนังสือ 

      ไปยังส านักงบประมาณเพื่อหารือแนวทาง 

ในการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการบริหาร 

งบประมาณค่ากอ่สรา้งรายการดังกล่าว 

4. รายการก่อสรา้งอาคารเรยีนและปฏิบัติการ  จะส่งงานงวดที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2558 

    พลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์             

    งบประมาณ 239.5000 ล้านบาท  

 



 ๒๒ 

 

5. รายการก่อสรา้งโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์  - เร่งรัดการเบกิจา่ยงานงวดที่ 1 จ านวน 

    ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ        1.950 ล้านบาท ให้เสร็จภายในเดือน 

    งบประมาณ 13.0000 ล้านบาท      มิถุนายน 2558 

     - ให้งานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

        เร่งรัดการด าเนินงานในกระบวนการส่งงาน 

   และตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ  

   ว่าด้วยการพัสดุ ว่าด้วยการเบิกจ่าย ตรวจรับ 

   งาน และส่งมอบงาน  

6. ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  - ให้สิ้นสุดการติดตามเร่งรัดในการ 

   งบประมาณ 12.1317 ล้านบาท      ประชุมคร้ังต่อไป 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
   

 ที่ปะชุมรับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละรายการด าเนินการติดตามเร่งรัดการด าเนินงาน

และการใชจ้่ายงบประมาณ และแจ้งผลเสนอคณะกรรมการบรหิารฯ เป็นระยะ 
 

6.4 รายงานการประชุมสามญัที่ประชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2558  

เมื่อวันที่ 21 มิถนุายน 2558 
 

ตามที่อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์                                      

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ได้เดินทางเข้ารว่มประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 3/2558 

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.                                    

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ได้สรุปผลการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 

1. คณะท างานการปรับบทบาทการด าเนินงานของส านักงาน ทปอ.  

ตามที่ ทปอ.ได้แต่งตั้งคณะท างานปรับโครงสร้างการท างานของบุคลากรในส านักงาน ทปอ. 

และมีการประชุมมา 2 คร้ังแล้ว ผลการประชุมพบว่าปัจจุบันโครงสรา้งการท างานของสมาคมอธิการบดีและที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีการท างานที่ไม่ตรงตามข้อบังคับที่ก าหนด จึงเสนอให้มีการปรับเปลี่ยน

โครงสรา้งการท างาน และลงนามสัตยาบันให้การรับรองว่าการด าเนินงานที่ผา่นมาเป็นไปโดยความสุจรติใจ  

2. การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและการคัดกรองผู้กู้ยืม  

    ประจ าปีการศึกษา 2558  

ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก าหนดให้ นักศึกษาที่กูย้ืมเงินเรียนต้อง

มีผลการเรยีนประจ าปีไม่น้อยกวา่ 2.00  หรอืคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต้องไม่น้อยกวา่ 2.00  และต้องเข้า

ร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ในคราวการประชุม

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนผันยังไม่ใช้หลักเกณฑ์การคัด

กรองผู้กู้ยืมในปี การศึกษา 2558 แต่จะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในปี การศึกษา 2559   
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3. การทบทวนการเปิดปิดภาคเรียนอาเซียน 

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย เสนอเรื่อง 

ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงก าหนดเปิด  - ปิด  ภาคเรียนตามอาเซียนโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พิจารณาผลกระทบในปีการศึกษา  2557 ที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า การ

ปรับเปลี่ยนการเปิด - ปิดภาคเรียนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านกายภาพ  การจัดการ

ศึกษา และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 3/2558   

มติท่ีประชุม ทปอ.  

1. มีมติให้สถาบันสมาชิก ทปอ. คงการเปดิปิดภาคเรยีนในปีการศึกษา 2558 เหมอืนเดิม 

2. เพื่อให้เกิดความรอบคอบและฟังข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆ เห็นควรจัดตั้งคณะท างาน

ศึกษาเรื่องนี้ โดยมอบให้คณะท างานที่ประชุม ทปอ.ด้านการวิจัย เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องนี้ เพื่อน าผล

การศึกษามารายงานในที่ประชุม ทปอ. ต่อไป โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกประมวลศึกษา  วิเคราะห์

เปรียบเทียบ ให้ข้อคิดเห็นร่วมกัน และเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของสถาบัน สมาชิก ทปอ. และใช้

ผลงานวิจัยสถาบันรว่มด้วย 

4. การปรับเงินเดือนของข้าราชาการที่ได้น้อยกว่าข้าราชการครู จ านวน 8% และการ

ปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% และเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

4.1 การปรับเงินเดือนของข้าราชาการที่ได้น้อยกว่าข้าราชการครู จ านวน 8% 

คณะท างานได้จัดส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณพิจารณา ได้ค าตอบว่าจะตั้งงบประมาณให้เป็นเงินคา่ตอบแทน

พิ เศษ ไม่ ใช่เงิน เดือน ส าหรับข้าราชการสายวิชาการเท่านั้น  เนื่องจากการขึ้น เงินเดือน 8% ของ

กระทรวงศึกษาธิการให้เฉพาะผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น ไม่รวมสายสนับสนุน  เฉลี่ยข้าราชการสาย

วิชาการจะได้ประมาณคนละสองพันกวา่บาทต่อเดือนย้อนหลัง  เรื่องอยู่ที่กระทรวงการคลัง 

4.2 การปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เกิดความเหลื่อมล้ า เนื่องจากอาจารย์ 7 

เงินเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป แต่ผศ. ซี 8 เงินเดือนไม่ถึง 40,000 ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน เมื่อกฎหมายระบุ

ชัดเจน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่สามารถแก้ไขได้  จึงขอเสนอเป็นข้อสังเกต และ สนช. ได้ เขียน

พระราชบัญญัติแปรญั ตติ ขึ้นมา 1 ข้อว่า ระบุว่าขอให้แต่ละกระทรวงไปดูแลและเยียวยาโดยใช้

พระราชบัญญัติ 1 ข้อที่เขียนแปรขึ้นใหม่ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือคณะกรรมการของกระทรวง                             

นั้น ๆ ด าเนินการโดยใช้พระราชบัญญัติเฉพาะฉบับนีเ้ป็นการเยียวยาผลกระทบที่เกดิขึ้น และสามารถออกมติ

หรอืออกประกาศของแต่ละกระทรวงโดยอิง พ.ร.บ. ดังกล่าวในการเยียวยาเงินให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ

รองศาสตราจารย์ที่มีเงินเดือนน้อยกว่าอาจารย์ให้ได้ขึ้น 4% และให้กับช านาญการพิเศษที่น้อยกว่าช านาญ

การเช่นเดียวกันซึ่งขณะนีไ้ด้มีการเขียนแก้ไขพระราชบัญญัติเรยีบรอ้ยแล้ว และรอการประกาศใช้ในเวลานี้ 
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4.3 การจัดสรรเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 สกอ. จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญมหาวิทยาลัยของรัฐทุก

แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อค านวณเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอิงฐานเงินเดือน

ข้าราชการที่ส านักงาน ก.พ. ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557 ในวันที่ 

17 กรกฎาคม 2558 และจะน าข้อสรุปวงเงินงบประมาณที่จะขอรับการจัดสรรเพื่อการดังกล่าวเสนอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายในเดือนกรกฎาคม 2558 สกอ เชิญประชุม วันที่ 17 กรกฎาคม 

2558 

5. การประกันคุณภาพระบบ CUPT QA ที่ประชุมรับทราบว่า 

5.1 คณะท างานได้น าเสนอกรอบแนวคดิการพัฒนาคูม่ือการประกันคุณภาพของ 

CUPT QA  ให้กับคณะท างานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ สกอ. และยอมรับใหส้ถาบัน 3 พระจอม

เกล้าน าไปใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  ประกอบด้วย 

- การประเมินระดับหลักสตูร ประกอบด้วย การก ากับมาตรฐานหลักสูตร +  

   AUN QA 

- การประเมินระดับคณะและสถาบัน ประกอบด้วย การเขยีนโครงรา่ง 

   องคก์ร (OP) + CUPT Indicators (ที่ผสมผสานตบช. ของ IQA และ EQA) และ 

   ในอนาคตจะยกระดับการพัฒนาไปสู่ EdPEx  

5.2 แผนพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพ CUPT QA ให้เพียงพอกับการน าระบบ CUPT QA 

ไปใช้ในสถาบัน 

5.3 การแต่งตั้ งคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA และ

คณะกรรมการกลั่นกรอง 

5.4 แนวทางการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA 

6. ความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาเสนอแต่งตัง้อธกิารบดี 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 

กันยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร. บดินทร ์

รัศมีเทศ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอบันทึก

ข้อความเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งอธิการบดีม.เกษตรศาสตรต์ั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 แล้วนั้น แต่จนบัดนีเ้รื่องดังกล่าวยังมิได้

มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ในที่ประชุมมีการน าเสนอความเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งจากมหาวิทยาลัยบูรพา                                              

ที่มีปัญหากับฝ่ายกฎหมายของ สกอ. ที่ประชุมเห็นควรให้ท าหนังสือจาก ทปอ ขอให้ สกอ พิจารณาจัดท า                              

แนวปฏิบัติและก าหนดระยะเวลาของกระบวนการแต่งตั้งอธิการบดีที่ชัดเจน 

 

 

 

 



 ๒๕ 

 

7. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซยีน (ASEAN Common  

    Zone) 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสีย ผลกระทบ

หรือประโยชน์ของการปรับเขตเวลาร่วมอาเซียนซึ่งเป็นประเด็นที่หลายประเทศในอาเซียนได้มีแนวคิดเก่ียวกับ

ก าหนดมาตรฐานเวลาอาเซยีน โดยประเทศมาเลเซยีในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้ใชเ้ขตเวลา UTC + 8.00 

เป็นเวลามาตรฐานร่วมอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อรัฐบาลในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อการก าหนด

จุดยืนของประเทศไทย ที่ประชุมเสนอให้ใชเ้ขตเวลา UTC + 7.00 เป็นเวลามาตรฐาน เหมือนเดิม  

8. มาตรการควบคุม ดูแลสถานประกอบการรา้นเหล้ารอบสถานศึกษา 

ตามที่ มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตถูกท าร้ายจนเสียชีวิต อันเนื่องมากจากปัญหาร้าน

เหล้ารอบสถานศึกษาขยายเพิ่มขึน้ และไม่มีการจัดระเบียบรา้นเหล้ารอบสถานศึกษาอย่างจริงจัง มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด คือ สถานประกอบการรา้นเหล้ารอบสถานศึกษาต้องอยู่ห่าง 300 

จากสถานศึกษาในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตาม จุดยืน ทปอ. ต้องไกลควรผลักดันให้ไกลกวา่นั้น 

  9. การจัดประชุมวิชาการ ทปอ. ประจ าปี 2558 เจ้าภาพคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าลาดกระบัง ยังไม่ก าหนดหัวข้อการประชุม 

10. การประชุม ทปอ. ครั้งที่  4/2558 วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ 

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประชุมได้มอบให้รองอธิการบดี                                     

ฝ่ายการต่างประเทศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกันหารือและ

วิเคราะห์ข้อมูล รวมถงึการตั้งคณะท างานเพื่อท าการวิจัยการเปิด – ปิดภาคเรยีนตามระบบอาเซียน ผลดีและ

เสีย ที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ให้ละเอียด ใช้หลักการมีส่วนร่วม ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และแจ้งไปที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยตามล าดับ และสรุปผลเสนอที่ประชุมรองฯ                                             

ในการประชุมคร้ังต่อไป ในวันจันทรท์ี่ 27 กรกฎาคม 2558 
 

6.5 สรุปผลการประชุมการจัดท าประมวลการสอนรายวชิา วิชาการตอ่ต้านการ 

ทุจริต ในการประชุม ครั้งที ่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

ตามที่  นายอมรพันธุ์  นิมานันท์  ประธานกรรมการ ป .ป.จ. เชียงใหม่  พร้อมด้วย                       

นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ ได้เข้าพบ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและ

กายภาพ ปรึกษาอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ) ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ               

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๘๐ ปี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น 
 

ในการนี้ ผู้อ านวยการส านักบริหารฯ ได้สรุปสาระส าคัญในการหารือพอสรุปได้ว่า ได้แก ่        

การชี้แจงและขอความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนของสถาบันเข้าร่วมประชุม 

การจัดท าประมวลการสอนรายวิชา  (Course Syllabus) วิชาการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption)                       



 ๒๖ 

 

ซึ่งรายวิชาดังกล่าว เกิดจากแนวคิดของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ เสนอการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับระดับปริญญาตรี ที่เหมาะสมกับสังคมเชียงใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ ให้สังคมตระหนัก ตื่นตัว ต่อต้าน ไม่ยอมรับ และไม่จ ายอมต่อการทุจริต 

โดยการขอบูรณาการความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๒ สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่                    

โดยก าหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมช้ัน ๒ 

อาคารวิจัยที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ                                    

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน  
 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันได้น าเสนอรายวิชาที่มีการเรียน                     

การสอนที่เกี่ยวข้องหรอืสัมพันธ์กับการต่อต้านการทุจริต ดังนี ้ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเปิดสอนรายวิชา การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย                            

คณะรัฐศาสตร์ 

2. มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่ เปิดสอนรายวิชา จรยิธรรมการบริหาร คณะสังคมศาสตร์

และศิลปศาสตร์ 

3. ส าหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆมีการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในรายวิชา

การต่างๆของแต่ละคณะ 

ประธานที่ประชุมได้ให้ตัวแทนของแต่ละสถาบัน ได้กล่าวถึงแนวทางการบรรจุเนื้อหา                

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ว่าควรจะเปิดเป็นรายวิชา และบรรจุไว้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป (General 

Education) หรือวิชาเลือก (Electives) และจ านวนหน่วยกิตควรจะเป็นเท่าไร  จากความคิดเห็นของที่ประชุม 

สรุปได้ดังนี ้ 

1. ให้ใชชื้่อรายวิชาว่า การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) 

2. รายวิชานีม้ีจ านวนหน่วยกิต ๓ หน่วยกิต และให้อยู่ในหมวด ศึกษาทั่วไป 

3. ให้ใช้ค าอธิบายรายวิชา การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย ของคณะรัฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแนวทางเพื่อใช้ร่างค าอธิบายรายส าหรับการ่างวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-

Corruption) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมประชุม ด าเนินการดังนี้  คือ 

เขียนรา่งค าอธิบายรายวิชา โดยใช้แนวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบ เขียนวัตถุประสงคร์ายวิชา หัวข้อ

การเรียนรู้ กิจกรรมในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้ และให้เลขานุการท าหนังสือเชิญอธิการบดี ของแต่ละสถาบัน             

เข้ารว่มประชุมเพื่อวิพากย์รายวิชาดังกล่าวในคร้ังต่อไป  

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อ านวยการส านัก

บรหิารและพัฒนาวิชาการ หารือร่วมกันในรายละเอียด แล้วสรุปผลเสนอที่ประชุม Dean Forum เพื่อพิจารณา 

และสรุปผลจากที่ประชุม Dean Forum เสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาต่อไป 

 

 
 




